



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
อำเภอกุตุรงค์ จังหวัดมหาสารคาม
โทร.๐-๔๓๗๐-๖๙๐๖
www.huaytoei.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตาม ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับ แจ้างแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไข แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ ประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน แผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	5
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.01)	7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ผด.02)	8
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน	13
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี	15
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	20
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1)	23

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 1 มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยส่วนที่ 1 มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมถึงมีการประสานและบูรณาการ การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ การจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี ที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ เกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ 26 และข้อ 27 ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,.....) ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการ มาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 บัญชี โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการ งบประมาณ และกิจกรรมโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ระบุหน่วยงาน รับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง ทั้งนี้จะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องปรากฏเป็น 100 เปอร์เซนต์เสมอ

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีดำเนินการไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปีถัดไป

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	37	45.12	5,700,000	25.02	กองช่าง
รวม	37	45.12	5,700,000	25.02	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.2 แผนงานงบกลาง	3 9	3.66 10.98	78,100 11,491,554	0.34 50.45	กองสวัสดิการสังคม
รวม	12	14.63	11,569,654	50.79	
3. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 3.1 แผนงานการศึกษา 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	13 3	15.85 3.66	3,917,513 195,000	17.20 0.86	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
รวม	16	19.51	4,112,513	18.06	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานสาธารณสุข 4.2 แผนงานการเกษตร	5 2	6.10 2.44	497,407 30,000	2.18 0.13	กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริมการเกษตรฯ
รวม	7	8.54	527,407	2.31	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	7 3	8.54 3.66	659,000 210,700	2.89 0.92	สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ
รวม	10	12.20	869,700	3.82	
รวมโครงการทั้งหมด	82	100	22,779,274	100	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 1)	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 36 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	100,000	หมู่ที่ 1 บ้านโชคชัย	กองช่าง				←											
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	100,000	หมู่ที่ 1 บ้านโชคชัย	กองช่าง				←											
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 3)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	100,000	หมู่ที่ 1 บ้านโชคชัย	กองช่าง				←											
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 36 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	100,000	หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง	กองช่าง				←											
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 2,13)	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 188 ม. หิน 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	400,000	หมู่ที่ 2,13 บ้านหนองแสง บ้านหนองแสน	กองช่าง				←											
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 107 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 535 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	300,000	หมู่ที่ 3 บ้านวังโจด	กองช่าง				←											
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 1)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	100,000	หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน	กองช่าง				←											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 4 บ้าน หนองแคน	กองช่าง				←								→			
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 3)	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 4 บ้าน หนองแคน	กองช่าง				←								→			
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 535 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	300,000	หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา	กองช่าง				←								→			
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 135 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	300,000	หมู่ที่ 6 บ้านลำโรง	กองช่าง				←								→			
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 7 บ้านวังทอง	กองช่าง				←								→			
13	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	200,000	หมู่ที่ 7 บ้านวังทอง	กองช่าง				←								→			
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 1)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 8 บ้าน โนนจันทร์หอม	กองช่าง				←								→			
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 8 บ้าน โนนจันทร์หอม	กองช่าง				←								→			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 8 บ้าน โนนจันทร์หอม	กองช่าง				←										
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 531 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ	300,000	หมู่ที่ 9 บ้านโนนงาม	กองช่าง				←										
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 1)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 68 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	150,000	หมู่ที่ 10 บ้าน สำโรงเหนือ	กองช่าง				←										
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 68 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	150,000	หมู่ที่ 10 บ้าน สำโรงเหนือ	กองช่าง				←										
20	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นที่ 1)	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ	222,000	หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง	กองช่าง				←										
21	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นที่ 2)	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	78,000	หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง	กองช่าง				←										
22	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 1)	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	200,000	หมู่ที่ 12 บ้านห้วยเตย					←										

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 2)	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 12 บ้านห้วยเตย	กองช่าง				←								→
24	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 13 บ้าน หนองแสง	กองช่าง				←								→
25	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 14 บ้านสำโรง	กองช่าง				←								→
26	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 2.10x1.80 ยาว 5 ม. พร้อมลงดินถม และติดตั้งป้ายโครงการ	200,000	หมู่ที่ 14 บ้านสำโรง	กองช่าง				←								→
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ที่นายฐิติวัช เจริญการ - ที่นางพนมวัลย์ ศรีบุญมี	300,000	หมู่ที่ 15 บ้านวังโจด	กองช่าง				←								→
28	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 1)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 16 บ้านหนองแสง	กองช่าง				←								→
29	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 16 บ้านหนองแสง	กองช่าง				←								→
30	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นที่ 3)	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ ทาง)	100,000	หมู่ที่ 16 บ้านหนองแสง	กองช่าง				←								→

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 135 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	300,000	หมู่ที่ 17 บ้านหัวนา	กองช่าง				←							→		
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	200,000	หมู่ที่ 18 บ้านสำโรง	กองช่าง				←							→		
33	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงดินถม	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.35 ม. ตามแบบ อบต.ห้วยเตย กำหนด	10,000	หมู่ที่ 18 บ้านสำโรง	กองช่าง				←									→
34	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 จุด	90,000	หมู่ที่ 18 บ้านสำโรง	กองช่าง				←									→
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 52 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	100,000	หมู่ที่ 19 บ้านโนนงาม	กองช่าง				←							→		
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 72 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	150,000	หมู่ที่ 19 บ้านโนนงาม	กองช่าง				←							→		
37	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.20 ม. ยาว 50 ม. พร้อมเทคอนกรีตทางเข้าบ้านประชาชน	50,000	หมู่ที่ 19 บ้านโนนงาม	กองช่าง				←							→		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ป.ย.					
1	โครงการบำบัด พื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์	17,500	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ																	
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด หลังการเข้ารับการ บำบัดรักษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์	15,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ																	
3	โครงการหมู่บ้าน น้าอยู่ ชุมชนน้ามอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ เป็น ต้น	45,600	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ																	

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน

2.2 แผนงานกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	8,196,000	ตำบลห้วยเตย	กองสวัสดิการ สังคม	←													→
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	1,944,000	ตำบลห้วยเตย	กองสวัสดิการ สังคม	←													→
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์	36,000	ตำบลห้วยเตย	กองสวัสดิการ สังคม	←													→
4	โครงการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ต่างๆ ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น	50,000	ตำบลห้วยเตย	กองสวัสดิการ สังคม		←												→
5	เงินสำรองจ่าย	เพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ในกรณีเกิด สาธารณภัยหรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนเป็นส่วนรวม	922,264	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ	←													→
6	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลห้วยเตย	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ห้วยเตย ตามอำนาจหน้าที่	5,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ				←										→
7	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยเตย	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ห้วยเตย ตามสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ที่ ได้รับการจัดสรรจากกองทุน สป.สช.	152,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ	←													→
8	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ร้อยละ 1 ของเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้และเงินที่มีผู้ทูลให้	183,090	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ	←													→
9	สมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับ พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี	3,200	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ	←													→

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

3. ภายใตยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564																	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1	ค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย	จำนวนเด็กเล็ก 75 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	143,715	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา	<																			>	
2	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองแคนฯ	จำนวนนักเรียน 71 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	136,051	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา	<																				>
3	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองแสง	จำนวนนักเรียน 248 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	475,217.60	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา	<																				>
4	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสำโรงฯ	จำนวนนักเรียน 187 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	358,329.40	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา	<																				>
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย จำนวนเด็ก 75 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน	367,500	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา	<																				>
6	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยนาโนนจันทร์หอม	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสำโรงห้วยนาโนนจันทร์หอม นักเรียน 187 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	748,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา	<																				>
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแคนฯ	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแคนฯ นักเรียน 71 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	284,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา	<																				>

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณี

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน หนองแสง	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองแสง นักเรียน 248 คน ในอัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	992,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ	←													→
9	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร กลางวัน เงินรางวัล ฯลฯ	20,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ				↔										
10	โครงการจ้างงานนักเรียน / นักศึกษา ให้มีรายได้ ช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าตอบแทน เป็นต้น	20,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ														
11	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน การสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน เป็นต้น	172,700	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ	←													→
12	โครงการปรับปรุงก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเรียนอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยเตย โดยกันผนัง กระจกอลูมิเนียมสูง 2.65 ม. ยาวรวม 27 ม. ตามแบบ อบต.ห้วยเตย	100,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ														
13	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยเตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ห้วยเตย ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 4.00 ม. ตามแบบ อบต.ห้วยเตย	100,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ														

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาส่งเสริมความสามัคคี ตำบลห้วยเตย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่า ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน เงินรางวัล เป็นต้น	150,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ			←				→							
2	โครงการแห่พระสอง ตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่า ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาต่างๆ เป็นต้น	20,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ							←		→					
3	โครงการอุดหนุน ที่ว่า การอำเภอกุดรัง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ จัดงานของรัฐพิธีและวัน สำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม วัน สำคัญ งานรัฐพิธี ราชพิธีต่าง ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	25,000	ตำบลห้วยเตย	กองการศึกษา ฯ	←													→

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานด้านสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	10,000	ตำบลห้วยเตย	กองสาธารณสุขฯ			←												→
2	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	22,407	ตำบลห้วยเตย	กองสาธารณสุขฯ		←													→
3	โครงการอบรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	10,000	ตำบลห้วยเตย	กองสาธารณสุขฯ			←												→
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รมณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	75,000	ตำบลห้วยเตย	กองสาธารณสุขฯ	←														→
5	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 19 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท ในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ	380,000	ตำบลห้วยเตย	กองสาธารณสุขฯ	←														→

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	10,000	ตำบลห้วยเตย	กองสาธารณสุขฯ			←											→
2	โครงการรื้อน้ำ รักษา รั้วป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น	20,000	ตำบลห้วยเตย	กองสาธารณสุขฯ			←											→

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สังคมผู้รัก สามัคคี เติบโตสถาบันชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เป็นต้น	20,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด		←												→
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เป็นต้น	20,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด		←												→
3	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูตรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอภูตรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	500,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด			←											→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
4	โครงการ อปต.เคลื่อนที่ บริการประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น	24,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ																				
5	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุรัง อำเภอกุตุรัง จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกุตุรัง (สถานที่กลาง)	45,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ																				
6	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรกุตุรัง อำเภอกุตุรัง จังหวัดมหาสารคาม	เพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้าน 4 ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	20,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ																				
7	ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	30,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักงานปลัด ฯ																				

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/ งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่ง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	13,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักปลัดฯ			↔										
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่ง ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	21,100	ตำบลห้วยเตย	สำนักปลัดฯ						↔							
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น	176,600	ตำบลห้วยเตย	สำนักปลัดฯ													↔

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
(ผด.02/1)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการบริหารงานทั่วไป (สำนักงานปลัดฯ)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	เครื่องอ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart card reader)	- เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - สามารถอ่านและเขียน ข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้ แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดีน้อย (เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)	4,900	ตำบลห้วยเตย	สำนักปลัดฯ																	
2	ชุดไม้ค้ประชุมไร้สาย	- ชุดไม้ค้ประชุมไร้สาย 21 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน : คลื่นความถี่UHF ปรับความถี่ได้ พร้อมอุปกรณ์ พื้นฐานต่างๆ	57,000	ตำบลห้วยเตย	สำนักปลัดฯ																	

